

รายงานสรุปผลการเข้าร่วมโครงการ
โครงการเพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่นที่ 11

โครงการ zero waste อาเนาะรู เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับคัดเลือกสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อจัดทำแผนเชิงปฏิบัติการในการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (บวร: บ้าน วัด โรงเรียน) โดยการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนให้มีการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย และสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย และรวบรวมฐานข้อมูลและจัดสร้างเป็นสร้างแหล่งการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยแก่ชุมชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ทั้งนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการ กฟผ. (ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.) โดยได้รับเกียรติจาก นายภัทรพงศ์ เทพา ผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบโอวาทให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศที่เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2562 ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้น้อมนำพระราชดำริด้านจิตอาสา มาส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีจิตสาธารณะ ส่งเสริมให้เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ โดยได้น้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนาเยาวชนและชุมชนโดยรอบพื้นที่ กฟผ. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การพึ่งพาตนเอง มีการดำเนินชีวิตอยู่อย่างพอประมาณตน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีรายได้อย่างพอเพียง ควบคู่กับการพัฒนาและดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตอาสา นำความคิดสร้างสรรค์คิดค้นนวัตกรรมมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและลดความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมของรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายและกระบวนการการมีส่วนร่วมระหว่าง กฟผ. ในพื้นที่กับเครือข่ายเยาวชนและเครือข่ายชุมชน ทั้งนี้มีตัวแทนนักศึกษา โปรแกรมวิชาสุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 5 คน ได้เข้าร่วมปฐมนิเทศ ได้แก่ นายชิษณุพงศ์ อธิธินัน ประธานโครงการ นางสาว ณัฐจิรา ศรีหมุด รองประธานโครงการ นางสาวเกสรภาพ ติมเรือง นางสาวณัชชา ฐุโษะ และนางสาวอนิมาห์ บือโต โดยมี ดร.ธินัฐดา พิมพ์พวง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

